



Những người làm việc, cư trú hoặc tham gia các cơ sở cộng đồng khác

Hướng dẫn cô lập và cách ly

Bao gồm: Những người làm việc, cư trú hoặc tham gia các cơ sở cộng đồng, chẳng hạn như cơ sở cải huấn, cơ sở chăm sóc dài hạn (chỉ cư dân), nhà trẻ/mầm non và ký túc xá/khu tập thể tại các cơ sở giáo dục đại học.

Bảng này hiển thị hướng dẫn KDHE mới nhất cho những người làm việc, cư trú hoặc tham gia các cơ sở cộng đồng, chẳng hạn như cơ sở cải huấn, cơ sở chăm sóc dài hạn (chỉ cư dân), nhà trẻ/mầm non và ký túc xá/khu tập thể tại các cơ sở giáo dục đại học. Hướng dẫn cô lập dưới đây được ban hành từ tháng 4 năm 2020 và hướng dẫn cách ly được ban hành từ tháng 12 năm 2020. Các nhóm này không được đưa vào hướng dẫn cô lập & cách ly gần đây nhất được ban hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, ngoại trừ các trường hợp được miễn cách ly.

Đối tượng	Hướng dẫn hiện tại dành cho những đối tượng này
<p>Trường hợp nhiễm bệnh (Dương tính) Những người bị nhiễm COVID-19 đã được phòng xét nghiệm xác nhận (bất kể tình trạng tiêm ngừa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ở nhà trong 10 ngày hoặc 24 giờ và không có triệu chứng, tùy theo thời gian nào lâu hơn
<p>Tiếp xúc gần với Một người bị COVID-19 đã được Xác nhận Những người từ 18 tuổi trở lên và được tiêm liều tăng cường</p> <p>Những người 5-17 tuổi được tiêm ngừa đầy đủ (≥ 14 ngày kể từ ngày tiêm liều thứ hai của vắc-xin Pfizer)</p> <p>Những người được tiêm ngừa đầy đủ với vắc-xin Pfizer/Moderna trong vòng 6 tháng trở lại đây</p> <p>Những người được tiêm ngừa đầy đủ với vắc-xin Johnson & Johnson trong vòng 2 tháng trở lại đây</p> <p>Những người được phòng xét nghiệm xác nhận là nhiễm COVID-19 trong 90 ngày qua (không bao gồm các xét nghiệm kháng thể hoặc xét nghiệm kháng nguyên tại nhà)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối. Làm xét nghiệm vào ngày thứ 5, nếu có thể. <p><i>Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng, hãy làm xét nghiệm và ở nhà.</i></p>
<p>Tiếp xúc gần với Một người bị COVID-19 đã được Xác nhận Những người đã được tiêm ngừa đầy đủ vắc-xin Pfizer/Moderna hơn 6 tháng trước và không tiêm liều tăng cường</p> <p>Những người đã được tiêm vắc-xin Johnson & Johnson đầy đủ hơn 2 tháng trước và không tiêm liều tăng cường</p> <p>Những người chưa được tiêm ngừa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tuân theo Nguyên tắc Cách ly đã Sửa đổi của SCHD <ul style="list-style-type: none"> Cách ly tại nhà 7 ngày nếu không có triệu chứng với kết quả xét nghiệm PCR âm tính vào Ngày thứ 6 trở đi. <ul style="list-style-type: none"> Phải ở trong tình trạng cách ly tại nhà cho đến khi biết kết quả xét nghiệm Cách ly tại nhà 10 ngày không xét nghiệm và không có triệu chứng Những cư dân chưa được tiêm ngừa của các cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc cơ sở cải tạo sẽ cách ly trong 10 ngày. <p><i>Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng, hãy làm xét nghiệm và ở nhà.</i></p>

	Bị lây nhiễm
	Bị phơi nhiễm

Cập nhật lần cuối 10/01/2022